

ประจำวันที่ 6-12 สิงหาคม 2557

### ตั้งสถาบันพัฒนาการค้าข้าว งบ 500 ล.รัฐ-เอกชนร่วมวง ยันกองทุนชวานาเกิดแน่

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าว เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการค้าและการตลาด เพื่อการพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยจะมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องข้าวในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเพาะปลูก การผลิต และการตลาด

“สถาบันฯ จะเข้าไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การสีแปร และการทำตลาดส่งออก โดยจะมีข้อมูลในทุกๆ ด้านอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้าว และจะได้วางแผนการผลิต การทำตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องข้าวในทุกๆ ด้านตามที่ตั้งใจไว้” น.ส.ชุตติมา กล่าว

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมการค้าข้าว ในการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนกัน สำหรับงบประมาณในการจัดตั้ง จะใช้งบประมาณปี 2558 จำนวน 500 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินให้ และยังมีเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 587 ล้านบาท โดยจะนำเงินในส่วนที่เก็บจากค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวไปตลาดสหภาพยุโรป (อียู) มาใช้

น.ส.ชุตติมา กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนข้าวและชวานาแห่งชาติ ว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการการค้าข้าว (นบช.) ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งแล้ว ซึ่งจะเข้ามาดูแลในเรื่องปัจจัยการผลิตข้าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตข้าวและดำรงชีพให้แก่ชาวนา รวมทั้งชดเชยรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในภาวะราคาตกต่ำหรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

โดยเงินกองทุนจะมาจาก 2 ส่วน คือ 1.เก็บจากเงินภาษีของการส่งออกข้าว 0.75% ของมูลค่าการส่งออกหรือเก็บเงินสงเคราะห์เข้ากองทุน โดยเรียกเก็บจากผู้ส่งออกข้าวเป็นอัตราต่อตันแบบขั้นบันไดตามราคาส่งออกข้าว และ 2.เงินสมทบจากชาวนา โดยเก็บเงินชาวนาที่สมัครใจเป็นสมาชิกปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราที่กำหนด และรัฐช่วยเงินสมทบของเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายในแต่ละปี

ที่มา ไทยโพสต์

### ห่วงคำสั่งซื้อข้าวหอดูดราคาตก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีความเป็นห่วงผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปี 2557/2558 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ปลายเดือนกันยายน นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ภาคอีสานที่มีฝนตกชุก คาดว่าจะมีปริมาณสูง 7-8 ล้านตัน ดังนั้นภาครัฐจึงควรเร่งบริหารจัดการ โดยเฉพาะการเร่งระบายข้าวในสต็อกรัฐ เพื่อให้มีออเดอร์เหลือเพียงพอรองรับกับข้าวฤดูกาลใหม่ เพราะหากผลผลิตข้าว มีปริมาณมาก แต่ไม่มีคำสั่งซื้อจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงได้ ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด ที่จะระบายข้าวในสต็อก

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 สมาคมผู้ส่งออกข้าว รายงานว่า ข้าวขาว 5% อยู่ที่ราคาตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าประเทศคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ราคาตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ อินเดีย 440 เหรียญสหรัฐฯ และปากีสถานราคา 450 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 ปี 2555/56 ราคาตันละ 1,177 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 ปี 2556/57 ราคาตันละ 1,074 เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## เอกชน'จีน-แอฟริกาใต้'สนซื้อข้าวไทย

แหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนและแอฟริกาใต้ ติดต่อขอซื้อข้าวจาก อคส. ตามแนวโน้มความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่ติดต่อกับอคส. เพราะประเมินว่า อาจได้ข้าวราคาต่ำกว่าท้องตลาดเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาข้าวโดยตรง แต่ในทางปฏิบัติ อคส. ไม่มีหน้าที่ระบายข้าว จึงส่งต่อไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศเพื่อประสานงานซื้อขาย

“การที่มีเอกชนติดต่อสอบถามเพื่อขอซื้อข้าวจากโกดังของรัฐ แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยยังสดใสในตลาดโลก เป็นแนวโน้มที่ดีมาก สอดคล้องนโยบายการทำงานด้านการตลาดของอคส. ที่จะเน้นทำตลาดด้วยการส่งเสริมให้เอกชนทำการค้ากับต่างประเทศให้ได้มากที่สุด เน้นตลาดจีน และตลาดในแถบเอเชียด้วยกัน รวมทั้งแอฟริกา เพราะเป็นกลุ่มประเทศที่บริโภคข้าวจำนวนมากในแต่ละปี” แหล่งข่าว กล่าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า วันที่ 27 ส.ค.นี้ ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 5 แสนตัน ซึ่งเอกชนไทยจะเข้าไปร่วมเสนอราคาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ด้วย ซึ่งไทยมีโอกาสขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าเวียดนาม อีกทั้งผลผลิตข้าวเวียดนามไม่เพียงพอส่งออก แม้เวียดนามจะเข้าประมูลครั้งนี้ด้วยก็ยังไม่สามารถขายข้าวตามออเดอร์ที่ฟิลิปปินส์ต้องการ

“ปกติฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นหลัก แต่เชื่อว่าประมูลครั้งนี้ไทยมีโอกาส เพราะเวียดนามผลผลิตข้าวไม่ค่อยมี แต่ที่ประมูลด้วยเพราะต้องการรักษารัฐบาลลูกค้าไว้ เชื่อว่าฟิลิปปินส์คงซื้อข้าวจากไทยด้วยโดยการประมูลครั้งนี้เอกชนจะเป็นทัพหน้า และภาครัฐจะคอยสนับสนุนเอกชนไทย” นายเจริญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มข้าวไทยปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เพราะราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด แม้ราคาข้าวไทยจะต่ำกว่าเวียดนามแต่ไม่น่าห่วง เพราะประเมินว่าราคาจะไม่ต่ำไปกว่านี้ โดย 6 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกได้แล้ว 5.2-5.3 ล้านตัน และคาดว่าถึงปลายปีจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป็นไปได้สูงที่ไทยจะส่งออกข้าวเกินกว่าเป้าที่คาดไว้เดิมที่ 9 ล้านตัน แต่อาจไม่ถึง 10 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่จะออกปลายปีขยับถึงราคาตันละ 8,500 บาท ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการ โดยประเทศผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการข้าวออกใหม่ ไม่สนใจข้าวเก่าในสต็อก

รายงานข่าวกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ราคาข้าวไทยช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ต่ำกว่าข้าวประเทศผู้ส่งออกอื่น ราคาข้าวขาว 5% ของไทยและสหรัฐลดลง ขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามและอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยทำให้ผู้ซื้อสนใจนำเข้าข้าวไทยมากขึ้น ราคาเฉลี่ยช่วง มิ.ย.ที่ผ่านมา ข้าวไทยตันละ 375 ดอลลาร์ เวียดนามตันละ 405 ดอลลาร์ อินเดีย 435 ดอลลาร์ โดยอิรักที่ประกาศนำเข้าข้าวอีก 3 หมื่นตัน จากสหรัฐ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา และข้าวหอมจากเวียดนาม แต่ไม่ปรากฏการณ์นำเข้าข้าวไทย ขณะที่จีนกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นต่ำจูงใจชาวนาเพิ่มผลผลิต แต่ปีนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐยังคงคาดว่าจีนจะนำเข้าข้าวรวม 3.2 ล้านตัน

ส่วนฟิลิปปินส์ แม้มีสต็อกข้าวฉุกเฉินเพิ่มขึ้นแต่ทั้งปีต้องนำเข้าข้าวรวม 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น100% จากปีที่ผ่านมา การนำเข้าล่าสุดมีเพียง 8 แสนตันจากเวียดนามเท่านั้น ส่วนไนจีเรีย แม้รัฐบาลมีแผนพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ยังพบว่าไนจีเรียจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในปริมาณสูงถึง 3 ล้านตันปีนี้ เนื่องจากผลผลิตในประเทศเฉลี่ยที่ 2.7 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการมีสูงถึง 6 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## คาดปีนี้ส่งออกข้าวได้เกินเป้า 9 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประเมินว่า ช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะส่งออกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 7-8 แสนตัน เนื่องจากประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามไม่มีสินค้าแล้ว ขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ยังมีความต้องการข้าวจำนวนมากเก็บไว้เป็นสต็อกสำรองของประเทศ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนส.ค.ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวปริมาณ 500,000 ตัน ซึ่งเวียดนามในฐานะเจ้าตลาดเดิมอาจจะเข้าร่วมประมูลไม่เต็มจำนวน ดังนั้นไทยจึงมีโอกาสสูง เพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าเวียดนามประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากการประมูลข้าวล็อตใหญ่เอกชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ในการวางแผนเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ เพราะฟิลิปปินส์ต้องการซื้อข้าวขาว 25% ซึ่งในตลาดมีน้อยจึงต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะส่งออกข้าวเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 9 ล้านตัน แต่อาจจะไม่ถึง 10 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวใหม่ที่จะออกในช่วงปลายปีขยับได้ถึงตันละ 8,500 บาท ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการ

โดยประเทศผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการข้าวที่จะออกมาใหม่และไม่สนใจข้าวเก่าในสต็อกมากนัก ดังนั้น การระบายสต็อกทั้งหมด 18 ล้านตัน อาจจะต้องใช้วิธีให้รัฐชดเชยข้าวเก่า เพื่อให้เอกชนซื้อข้าวใหม่ในตลาดส่งมอบ เช่น กำหนดอัตราส่วนข้าวใหม่ 1 ตันต่อข้าวเก่า 1.3 ตัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการคัดแยกข้าวในสต็อกตามคุณภาพแล้วร่วมมือกับภาคเอกชนทำการตลาดเชื่อว่าจะสามารถระบายสต็อกทั้งหมด 18 ล้านตันได้ภายใน 3-4 ปี ซึ่งการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลจะต้องไม่ทำให้ผลผลิตข้าวที่จะออกมาใหม่ราคาตก โดยเห็นว่าการเปิดประมูลข้าวครั้งละไม่เกิน 2 แสนตันในช่วง 1-2 เดือนนี้ถือว่าเหมาะสมไม่กระทบราคาตลาด

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **เล็งขึ้นราคาข้าวถุง 5-10 บ.เหตุต้นทุนสูง**

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกษมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวถุงในประเทศขณะนี้ยังไม่ปรับเพิ่มขึ้น เพราะต้องตรึงราคาไว้ตามนโยบายขอความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ โดยข้าวขาวยังต้องจำหน่ายราคาเดิมที่ 80-130 บาทต่อถุงขนาด 5 กิโลกรัม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่หลังจากนั้นอาจจะต้องปรับขึ้นราคาจำหน่าย ประมาณ 5-10 บาทต่อถุง เนื่องจากราคาข้าวเริ่มปรับสูงขึ้น เพราะความต้องการข้าวขาวมีจำนวนมาก ขณะที่ผลผลิตข้าวใหม่ ที่จะออกสู่ตลาดยังขาดช่วง และข้าวในฤดูนาปรังที่ผ่านมาผลผลิตมีน้อย

ส่วนข้าวหอมมะลิ ราคามีแนวโน้มอาจจะปรับลดลง เพราะปริมาณผลผลิตในปี ฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงน่าจะออกมาจำนวนมากขึ้น ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งทำให้ส่งออกได้น้อย ดังนั้นราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจึงอาจจะต้องปรับลดลงบ้างเล็กน้อย โดยราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อถุง

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **ไวยประมูลข้าวรัฐล็อตแรกเหลว ตกสเป็กอื้อ-จีพณ.เปิดราคากลาง**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลยื่นซองประมูลซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา 167,000 แสนตัน จากคลังกลาง 37 แห่ง 116 กอง ถือเป็นล็อตแรก ในสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และถือเป็นประวัติการณ์ที่มีผู้มายื่นซองมากที่สุดถึง 49 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 46 ราย และวันเดียวกันได้เปิดซองราคา ปรากฏว่ามีเพียง 2 รายเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ (Floor Price) ตามที่คณะทำงานด้านการระบายข้าวกำหนดไว้โดยบริษัท พงษ์ลาก จำกัด เสนอซื้อปลายข้าวหอมปทุมธานี จากโครงการจำนำปี 2554/2555 ราคาตันละ 8,200 บาทจำนวน 4,000 ตัน และโรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง เสนอราคาซื้อปลายข้าวหอมมะลิจากโครงการจำนำปี 2555/2556 ราคาตันละ 7,610 บาท

ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เสนอซื้อไม่ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ แม้จะให้ราคาใกล้เคียงกับตลาด อาทิ บริษัท เจียแม็ง จำกัด ยื่นซื้อข้าวหอมมะลิ ราคาสูงสุดตันละ 28,570 บาท บริษัท พงษ์ลาก จำกัด ยื่นซื้อข้าวขาว 5% สูงสุดที่ 11,750 บาท บริษัท เคเอ็มซี อินเตอร์โธ (2002) เสนอราคาซื้อข้าวขาว 15% ตันละ 10,780 บาท เสนอซื้อข้าวเหนียว 10% ตันละ 16,080 บาท โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง เสนอซื้อข้าวท่อนหอมมะลิ ตันละ 10,210 บาท

บริษัท พงษ์लग เสนอซื้อปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปี 2555 ราคาตันละ 8,200 บาท บริษัท เอเชีย โกลเด็น ไรซ์ จำกัด เสนอซื้อปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปี 2555/2556 ตันละ 9,000 บาท เป็นต้น

ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่พอใจ ต้องการทราบแนวทางการปฏิบัติและเรียกร้องให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ปรับเกณฑ์การประมูลครั้งต่อไป พร้อมให้เปิดเผยราคาเกณฑ์ขั้นต่ำให้ทราบทั่วกัน เพื่อจะได้เสนอราคาโดยไม่ต้องเสียเวลา ขณะที่บางรายตั้งข้อสังเกตว่า ดูเหมือนรัฐบาลอยากเก็บข้าวไว้ขายให้กับผู้ที่ยื่นออร์เดอร์ เช่นเดิม

นางดวง พร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า คณะทำงานจะสรุปผลการเสนอราคาโดยไม่ยกเลิกผลประมูลทั้ง 37 ครั้ง แต่จะรายงานผลทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มที่เสนอราคาผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ 2 ราย 2)กลุ่มที่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือได้เส้น แต่เป็นระดับราคาสูงสุด ที่เขียนราคาเสนอซื้อใหม่ให้กรม (ช่วงเย็นวันที่ 7 ส.ค.) และ 3)กลุ่มที่เสนอราคาได้เส้น แต่ให้ราคาสูงสุดในกอง และยังไม่ได้เขียนราคาใหม่ให้กรม เสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. พิจารณาสัปดาห์หน้า คาดว่าจะอนุมัติขายแน่นอน แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้

ขณะเดียวกัน อธิบดี คต.ชี้แจงว่า ได้รับมอบนโยบายให้กำหนดราคาขั้นต่ำแบบราคาระดับเดียว (Fix Price) ดังนั้นจึงต้องนำผลสรุปที่ได้ให้ พล.อ.ฉัตรชัย พิจารณา

ส่วนการ ประมูลรอบต่อไป หากมีความพร้อม เช่น ภาวะตลาดพร้อม การตรวจสอบสต็อกข้าวพร้อม จะทยอยเปิดประมูลต่ออย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการระบายช่องทางอื่น แต่คงไม่สามารถปรับ "เปิดราคาขั้นต่ำ" ให้ทราบได้ เพราะเป็นมติของคณะทำงานด้านการระบาย ที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน เห็นว่าไม่ควรเปิดเผยราคาจะดีกว่า อาจทำให้รัฐได้ราคาขายที่สูงและได้ประโยชน์มากกว่า

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษัตริย์ศึกผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ควรทบทวนหลักเกณฑ์การประมูลข้าวใหม่ เปิดเผยเกณฑ์ราคาขั้นต่ำให้เอกชนทราบเพื่อไม่เสียโอกาสในการซื้อขาย และเชื่อว่าจะไม่กระทบราคาตลาด หากเป็นเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม หากเปรียบราคาประมูลเสมือนราคา ณ หน้าคลังสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องเผื่อค่าใช้จ่ายหลังประมูล เช่น ค่าขนส่ง 40 บาท/กระสอบ ค่าแรงงาน 10 บาท/กระสอบ และค่าปรับปรุงคุณภาพอีก 3-4% ตามสภาพ เพื่อนำไปขายต่อ เช่น ข้าวหอมมะลิ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย กก.ละ 3 บาท

ขณะที่ค่าใช้จ่ายของข้าวขาว กก.ละ 1.50-2.00 บาทเท่าที่ทราบมีผู้เสนอราคาสูงสุด กก.ละ 28.50 (ตันละ 28,570) หากต้องบวกค่าใช้จ่ายอีก รวมเป็น กก.ละ 31 บาท เกินราคาตลาดปัจจุบันที่ กก.ละ 30.00-30.30 บาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยข้าวขาวที่เสนอ กก.ละ 10-11 บาท บวกค่าใช้จ่ายจะเป็นต้นทุน 12.20-13.25 บาท จากราคาตลาดที่ กก.ละ 12.80-13.00 บาท ยังไม่สามารถซื้อได้

*"การประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอ ซื้อจำนวนมากราคาหลากหลาย ราคาดีขนาดนี้ยังไม่ขาย ผู้ซื้อผิดหวังหันไปซื้อโรงสีแทน ผมคิดว่ากรมทราบหลักค่านวนอยู่แล้ว แต่คนในทีมจะทราบหรือไม่ หากไม่ขายราคานี้ อาจเสียโมเมนตัมการสตาร์ต จึงควรปรับรายละเอียดการประมูลเล็กน้อย ไม่ให้ตลาดหยุดชะงัก"*

โดยขณะนี้ควรจะทยอยระบาย เพราะตลาดมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น หลังผู้ส่งออก 3-5 ราย เช่น นครหลวงค้าข้าว, เอเชีย โกลเด็น ไรซ์ และ พงษ์लग ขณะประมูลข้าวขาว 5% ของมาเลเซีย ปริมาณ 80,000 ตัน ราคา เอฟ.โอ.บี.ตันละ 435 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ระดับราคาข้าวสารปรับสูงขึ้น เป็นต้นละ 12,700-12,800 บาท หรือคิดเป็นข้าวเปลือกราคาขายดิบจาก 7,000 บาท เป็น 8,500 บาท หลังจากนั้นจะประมูลอีกครั้ง 40,000 ตัน ช่วงปลายเดือน คงช่วยให้ราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นได้อีก

ขณะที่นายสมพงษ์ กิติเรียงलग ประธานบริษัท พงษ์लग จำกัด กล่าวว่า การประมูลครั้งหน้าจะไม่มีผู้ร่วม หากรัฐไม่ปรับเกณฑ์ประมูล เพราะเทียบราคารัฐซึ่งเป็นราคาแค่หน้าคลัง หากซื้อข้าวขาว นำมารวมค่าขนส่ง และค่าใช้จ่าย เท่ากับ 12.20 บาท เท่ากับราคาตลาดที่ซื้อจากโรงสี ขนมาส่งให้ถึงโรงงาน และให้เครดิตจ่ายเงินได้นาน 1 เดือน

พล.อ.ฉัตร ชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานผลประมูลข้าว แต่ยอมรับว่าตั้งเกณฑ์ราคาขั้นต่ำสูงขึ้นมา เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์ จึงไม่อาจจะเปิดเผยให้ทราบได้ เพราะอาจทำ

ให้รัฐเสียประโยชน์ได้ ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว 90% ของสต็อกทั้งหมด 1,787 คลัง จะชี้แจงผลสรุปได้ภายในต้นเดือน ก.ย.นี้

ด้านนางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้เหลือเพียง 400 คลัง ที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสต็อก และเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้าว ต้องใช้เวลาอีก ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกรมรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐอย่างต่อเนื่อง

*ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*

## **ขายข้าวสตอกรัฐ 167,000 ตัน รอรองประธาน นบข.ชี้ขาด**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรองประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. กล่าวว่า อยู่ระหว่างรับรายงานการยื่นประมูลข้าวสารในสตอกรัฐจากกรมการค้าต่างประเทศ โดยยอมรับว่าราคากลางที่ตั้งเป็นราคาที่สูงกว่าการประมูลที่ผ่านมา เพราะข้าวในสตอกรัฐยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพ และอยากให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประมูลข้าวในครั้งนี้ โดยขั้นตอนการประมูลข้าวเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ให้มีความประมูลข้าวที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสต็อกข้าวขณะนี้ ตรวจสอบไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะสามารถตรวจสอบข้าวได้ครบในเดือนนี้ โดยจะสามารถชี้แจงผลการตรวจสอบข้าวของรัฐบาลได้ในต้นเดือนหน้า

ด้าน น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลสรุปการประมูลข้าว ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะเสนอให้รองประธาน นบข.พิจารณา โดยคาด กรมการค้าต่างประเทศจะพยายามรวบรวมและสรุปเพื่อให้ทันเสนอในวันที่ 8 ส.ค. ส่วนการจะพิจารณาขายข้าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของ นบข. ต่อไป

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า หลังจากมีเปิดประมูลข้าวในโกดังของรัฐ 167,000 ตัน แต่ผู้ประกอบการเสนอราคาต่ำกว่า ราคากลาง หรือ floor price ที่รัฐตั้งไว้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถขายข้าวให้ได้ ดังนั้นจึงจะนำราคาสูงสุดหลังจากที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนออีกครั้ง เสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย ภายในวันนี้ เพื่อให้พิจารณาว่าสามารถที่จะยืดหยุ่นราคากลางให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลในราคาดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเดิมนั้น ราคากลาง กำหนดไว้ตายตัวที่ราคาเดียว ทำให้ขาดความยืดหยุ่น จึงจะเสนอให้มีการกำหนดเป็นกรอบให้ยืดหยุ่นราคาได้ โดยคาดว่าจะสามารถรู้ผลได้ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า รัฐต้องการขึ้นให้ราคาข้าวปรับสูงขึ้น แต่ก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ข้าวไทยมีราคาดี และผู้ประกอบการก็เสนอราคาในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต่ำกว่าราคากลางบ้างเล็กน้อย ส่วนที่ผู้ประกอบการเสนอราคาประมูลมาต่ำกว่าราคากลางทั้งหมดนั้น เป็นเพราะอาจจะมียุทธศาสตร์การคำนวณราคาที่เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งกรมฯก็จะนำมาพิจารณาประกอบในการประมูลครั้งถัดไปด้วย แต่สำหรับการประมูลล็อตแรกนี้ จะไม่ปรับสูตรการคำนวณ และราคากลางใหม่อย่างแน่นอน

*ที่มา สำนักข่าวไทย*

## **บีบเอกชนขยับราคาข้าว**

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ผู้ส่งออก โรงสี พ่อค้าข้าวได้เสนอราคาประมูลข้าวในสต็อกของรัฐปริมาณ 1.67 แสนตัน ซึ่งเป็นการเปิดประมูลเพื่อระบายข้าวครั้งแรกภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจบริหารประเทศ

ข้าวที่เปิดประมูลครั้งนี้มาจากโกดังรัฐ 27 แห่งทั่วประเทศ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% และข้าวเหนียว ในโครงการรับจำนำตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปี 2556/2557 ในช่วงเช้าที่มีการเปิดให้เสนอประมูลก่อนตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีผู้สนใจเดินทางมาดูตัวอย่างข้าวก่อนจะยื่นซองเสนอราคากันอย่างคึกคัก

ขั้นตอนการประมูลมีการนำของของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไปใส่ไว้ในกล่อง เจ้าหน้าที่เปิดซอง และประกาศราคาต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย โดยมีเงื่อนไขผู้เสนอราคาสูงสุดและเกินราคากลางที่กำหนด คือ ผู้ชนะประมูล เมื่อได้ผลแล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการระบายข้าว เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เห็นชอบ

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าบริหารประเทศ และเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ปรับเงื่อนไขระบายข้าวหลายประการเพื่อความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตามนโยบายของ คสช. โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาที่ดีที่สุด เพราะไม่ต้องเผื่อราคาให้กับใคร เงินที่ได้จะถูกเก็บเข้าคลังทุกบาท ทุกสตางค์ ถือเป็น การช่วยชาติเพื่อลดการขาดทุนของโครงการจำนำข้าวให้ได้มากที่สุด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการระบายข้าว กล่าวว่า หลังการเปิดของเสนอราคาการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐ ครั้งที่ 1/2557 ปริมาณรวม 1.67 แสนตัน ว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเสนอราคาซื้อข้าวในแต่ละชนิด จำนวน 46 รายจากจำนวนผู้ยื่นซองรวม 49 รายและขอถอนตัว 1 ราย พบว่า ไม่มีรายใดผ่านเกณฑ์ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด (Floor Price) ทำให้ต้องนำผู้ที่เสนอราคาสูงสุด มาเจรจาให้เพิ่มราคาเสนอซื้ออีก

คาดว่าจะให้ได้ข้อสรุปเพื่อให้รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาภายในวันที่ 8 ส.ค. ว่าจะอนุมัติขายให้หรือไม่ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ไม่มีความจำเป็น ต้องเร่งระบายข้าวหากการประมูลครั้งนี้ไม่สามารถขายได้ ก็สามารถพิจารณาเปิดระบายข้าวครั้งใหม่ได้

ส่วนเกณฑ์การพิจารณากำหนดราคา Floor Price จะต้องปรับหรือไม่ ก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยราคาขั้นต่ำที่กำหนดขึ้นมา มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรมการค้าต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กรมการค้าภายใน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนำราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังมาคำนวณ และมีการหักค่าความเสี่ยงสภาพข้าวในการเก็บแต่ละปี รวมทั้งค่าขนส่งไว้แล้ว ซึ่งราคากลางที่ออกมานั้นใกล้เคียงกับราคาตลาด

“ยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเร่งรีบเกินไป ซึ่งเราไม่ได้ขอความยืดหยุ่นการกำหนด Floor Price ทำให้เมื่อราคา ที่เสนอมาไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะต้องเจรจาขอเพิ่มอีก ซึ่งข้าวแต่ละชนิดก็มีส่วนต่างระหว่างราคาของเอกชนกับราคาของรัฐ ที่ต่างกันไป ข้าวบางชนิดราคาห่างกันไม่ถึง 1,000 บาท ก็ต้องไปคุยกันให้เสนอราคาเพิ่มมาอีก” นางดวงพร กล่าว

แหล่งข่าวกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คสช.ให้อำนาจชัดเจนในเรื่องของการระบายข้าว หากมีการเสนอต่ำเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขายข้าวออกมาและได้ประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่าตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาจึงต้องขยับอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้เสนอราคาไม่ควรใช้ออกาสนี้กดราคาข้าวไทย ที่สำคัญในภาวะเช่นนี้ต้องช่วยกันเพื่อชาติ เพราะทุกคนทราบดีว่าโครงการจำนำข้าวขาดทุนมาก

แหล่งข่าวจากผู้เข้าร่วมประมูล กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิ ส่วนใหญ่เสนอราคาหน้าคลังสินค้า ที่ตันละ 2.7-2.85 หมื่นบาท มีผู้เอกชน 2 รายที่เสนอราคาสูง ได้แก่ เจียเม้ง ตันละ 28,570 บาท บริษัทเจพี ตันละ 28,552 บาท สำหรับข้าวปี 2555/56 บริษัทซีพีอินเตอร์เทรด ตันละ 27,170 บาท สำหรับปี 2556/57 ส่วนข้าวขาว 5% เสนอซื้อเฉลี่ยตันละ 11,500 -11,750 บาท สำหรับปี 2556/57 มีบริษัทเสนอซื้อ เช่น บริษัทพงษ์ลาภ จำกัด และซีพีอินเตอร์เทรด

“ราคาที่เสนอซื้อเป็นราคาหน้าโกดัง ทำให้อาจมองว่าต่ำ เพราะผู้ประกอบการจะต้องมีค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการอีก กว่าจะสามารถนำไปส่งออก หรือขายในประเทศได้ ทำให้คิดว่าไม่น่าจะเสนอราคาเพิ่มให้ได้อีก แม้จะไม่ผ่านราคา Floor Price ก็ตาม” แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับเอกชนที่มาร่วมเสนอราคา เช่น หจก.โรจน์เจริญชัยกิจใหม่ สรรคบุรี บจ.โรจน์ราณีพาณิชย์ศรีสะเกษ (2004) บจ.สยามอินดิโก้ บจ.โรจน์แสงวงศ์ บจ.โรจน์ข้าวเจริญผล บจ.พงษ์ลาภ บจ.โรจน์เจริญผล บจ.ข้างซี.พี. บจ.โกลเด้นเกรมอินเตอร์เทรด บจ.อุดมสุขไรซ์ บ.เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บจ.เจียเม้ง หจก.โรจน์ไพฑูริย์เจริญ บจ.พูนผลเทรดดิ้ง บจ.โรจน์ข้าวทวีพัฒนา บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ประเทศคู่แข่งไม่มีสินค้าแล้ว ขณะที่หลายประเทศทยอยหาซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อก เพราะกังวลสภาพอากาศในปีหน้า ส่งผลให้ราคาข้าวขาวของไทยเพิ่มขึ้นจากตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ตันละ 450 ดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นได้ถึงตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนข้าวหอมมะลิราคาปรับขึ้น จากตันละ 970-980 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ตันละ 1,050 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวในประเทศก็ขยับขึ้นจากตันละ 7,000 บาท เป็นตันละ 8,500 บาท สะท้อนว่าตลาดมีความต้องการข้าวสูง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การเปิดประมูลข้าวของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเอกชนเป็นอย่างมาก

"ราคาข้าวเฉลี่ยที่เอกชนเสนอราคาซื้อข้าวขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาทขึ้นไป ส่วนข้าวหอมมะลิเสนอซื้อเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 25-27 บาท ซึ่งแพงขึ้นจากปกติตันละประมาณ 500 บาท"

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือนก.ค. ราคาข้าวของไทยมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากภาวะอุปทานข้าวในตลาดตั้งตัวหลังจากที่ทางการได้ชะลอการระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาล ในขณะที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากระดับ 32.4 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 31.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จึงทำให้ราคาส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 30 ก.ค. 2557 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 432 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญแล้ว ในขณะนี้ราคาข้าวของไทยยังคงต่ำกว่าราคาข้าวทั้งของประเทศเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งจากข้อมูลของ ORYZA.COM ณ วันที่ 30 ก.ค. ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ระดับ 465-475 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในตลาด ขณะที่ข้าวขาว 5% ของอินเดียและปากีสถาน ราคาอยู่ที่ระดับ 435-445 ดอลลาร์ต่อตัน

เวียดนาม กำลังประสบกับภาวะอุปทานข้าวตั้งตัวและราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นด้วย ในขณะที่ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศได้สั่งซื้อข้าวไทยมากขึ้น ทั้งข้าวขาว และข้าวเหนียว ซึ่งตลาดประจำในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง ยังคงมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้าวหอมมะลียังคงมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังสหรัฐ ฮองกง และสิงคโปร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## เอกชนร้องรัฐขาดกฤตวิสัยแบกข้าวเกรงส่งมอบล่าช้าไม่ตามเป้า

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางสมาคมได้เข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมข้าว ภายหลังจากแรงงานต่างด้าวอพยพกลับประเทศ จนส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบข้าวที่ผู้ส่งออกรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศไว้

ล่าสุดทาง คสช.อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมส่งออกข้าวประมาณ 1,000 คน คาดว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีแรงงานกลุ่มแรกกลับมาได้

"ปัญหาแรงงานเริ่มจะรุนแรงขึ้น หากไม่มีแรงงานจะกระทบต่อการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอน เพราะครึ่งปีหลังยอดการส่งออกคงไม่ต่ำกว่า 700,000 ตันต่อเดือน หากไม่มีแรงงานก็จะส่งสินค้าไม่ทัน ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ รับฟังปัญหาภาคเอกชน และรับปากว่าจะแก้ไขทันที ทำให้เอกชนคลายความกังวลใจลงมาก"

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด (AGR) ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของไทย กล่าวว่า ปัญหาหลักของการส่งออกข้าวขณะนี้คือการขาดแคลนแรงงานมากกว่า 50% จากปกติ โดยเฉพาะแรงงาน

ขนถ่ายที่ทำเรือเกาะสี่ซัง (สตอวิโด) ส่วนแรงงานขนย้ายข้าวที่โกดังเริ่มกลับมา 60% แต่ยังไม่เพียงพอ ทางภาคเอกชนเพิ่มค่าแรงให้เกินกว่าอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ยังไม่ได้รับความสนใจ เพราะแรงงานไม่ยอมทำงานในอุตสาหกรรมข้าวที่เป็นงานหนัก และข้าวที่ใส่ส่งออกเป็นข้าวจากสตอวิโดซึ่งคุณภาพเก่า มีฝุ่นละออง จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างเร่งด่วน หากไทยยังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมไม่ได้ อาจจะมีผลต่อการส่งมอบข้าวล่าช้าในระยะต่อ ๆ ไป

นายเสริมศักดิ์ คุชรทงธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพร ไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังตลาดอิรัก กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า บริษัทเสนอผ่านสมาคมให้ประสานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้แรงงานที่ใช้ในบริษัทลดลง 50% จากปกติที่ใช้อยู่ประมาณ 100 คน ซึ่งบริษัทส่งออกทุก ๆ รายประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จะทำให้ยอดส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยต่อเดือนลดลงเดือนละหลายหมื่นตัน หรืออาจจะทำให้การส่งออกครึ่งปีหลังลดลงประมาณ 3-4 แสนตัน เพราะส่งมอบไม่ทัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### 'ประยุทธ์'พร้อมเจรจาขายข้าวจีทูจีให้จีน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. กล่าวว่า เรื่องการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เดินทางไปเจรจาที่จีน มีผลการเจรจากลับมา เป็นข่าวดีคือการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่เหลือ 9 แสนตัน ทางจีนแจ้งว่าจะยังคงดำเนินการต่อไป ทุกเดือน เดือนละ 8 หมื่นถึงหนึ่งแสนตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึง กันยายน 2558 จริงๆ แล้วต้องส่งเขาล็อตที่ 2 แล้ว

สำหรับกติกาเดิม ล็อต 1 ล็อต 2 วันนี้ล็อต 2 จีนเขาให้แก้ราคาใหม่ได้ ตามราคาท้องตลาดไม่อย่างนั้นราคาจะต้องต่ำกว่านี้ สำหรับล็อตแรก และนี่คือสิ่งที่เราทำ จีนสนใจการสั่งซื้อปลายข้าวโดยสั่งซื้อ 1 แสนตันในเดือนสิงหาคม 2557 และเปิดโอกาสให้เราส่งตัวอย่างข้าว ที่เราไปตรวจมา แล้วที่ผ่านมาตรฐานดีที่สุด ดี ปานกลาง ต่ำ ให้เขาเลือกดูว่าเขาจะช่วยเหลือตรงไหนได้บ้าง ทางเราจะเสนอราคาให้จีนพิจารณาเพิ่มเติม ประเด็นสำคัญจีนมองว่าข้าวเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งน่าชื่นใจ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### จำหน่ายข้าวเชิงกว่า 3.3 แสนล้าน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากขออนุญาตคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางไปพักผ่อนที่ยุโรป ว่า ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์บริสุทธิ์ใจก็ต้องเข้าต่อสู้คดี การปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหา โดยต้องสู้คดีตามข้อเท็จจริง ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ต่อสู้คดีโดยใช้มิติทางด้านการเมือง กล่าวหาว่า ป.ป.ช.เร่งรีบบรวบรัดในการสอบสวนคดี ซึ่งไม่เป็นความจริง

"นอกจากนี้ยังมีการขอเพิ่มพยานอีก 8 ปากให้อัยการสูงสุดได้สวนเพิ่ม ใหม่ๆ ที่ผ่านมาได้เคยยื่นให้ ป.ป.ช. ได้สวนเช่นกัน และถูก ป.ป.ช. ปฏิเสธรับได้สวนพยานเพิ่มมาแล้ว สิ่งเหล่านี้แสดงว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มีพฤติกรรมยื่นเพิ่มเติมตลอดแบบไม่จบสิ้น ถ้าคิดว่ามีข้อเท็จจริงที่ต้องแก้ในคดีหรือมีหลักฐานอะไรเพิ่ม ควรจะยื่นเรื่องทีเดียว ปัญหาจะได้จบ แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กลับใช้วิธียื่นคำร้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คนมองว่าต้องการเตะถ่วงหรือไม่" นพ.วรงค์กล่าว

ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้จะมีการประชุมอนุกรรมการฯ ที่ คสช. ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรก โดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามข้อมูลการตรวจสอบสต็อกข้าวของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนัก



นายกรัฐมนตรี เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลก่อน ที่ใช้งบประมาณไป 8-9 แสนล้านบาท ในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวที่จะเร่งปิดบัญชีในขณะนี้ คาดว่าจะสูงกว่าที่ปิดบัญชีไว้ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.2556 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 3.3 แสนล้านบาท แต่จะขาดทุนมากกว่า 5 แสนล้านบาท ตามที่นักวิชาการประเมินไว้หรือไม่ นั้น ยังบอกไม่ได้ ต้องรอข้อมูลที่เก็บได้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ประเมินว่าการดำเนินการจะยากกว่าที่ผ่านมาทุกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ใช้ปริมาณข้าวที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แจกมา และข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบายข้าวออกไป มาหักลบต้นทุนจากการจำนำข้าว และรายได้จากการขายข้าวก็สามารถคิดผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการได้

สำหรับการปิดบัญชีจำนำข้าวล่าสุด ต้องรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานชุดที่มี ม.ล.ปนัดดา สรุปลงออกมาเสียก่อน ว่าปริมาณข้าวตามตัวเลขบัญชีที่ อคส. แจกว่ามี 14 ล้านตัน และ อ.ต.ก. แจกว่ามี 4 ล้านตัน แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะการตรวจสอบที่ผ่านมาบางส่วนพบว่า มีทั้งข้าวหาย ข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนของการรับโครงการรับจำนำเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

"การปิดบัญชีเดิมดูแต่ตัวเลขปริมาณข้าวทางบัญชีเป็นหลัก ไม่ได้ดูเรื่องคุณภาพของข้าวว่าเสื่อมคุณภาพหรือไม่ ไม่ได้ดูว่ามีข้าวหายไม่ตรงกับบัญชีหรือไม่ แต่ครั้งนี้ต้องดูข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้การปิดบัญชีสะท้อนผลขาดทุนให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น" นายรังสรรค์กล่าว และว่า คณะอนุกรรมการจะเร่งสรุปผลการขาดทุนจากโครงการให้เร็วที่สุด เพื่อรายงานให้กับ คสช.หรือรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอนาคตรับทราบ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## อียูส่งชิกแบนข้าวเขมร-เมียนมาร์ไทยรอล้มหล่น

รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ขาวนาของอิตาลีได้ออกมาประท้วงกรณีที่มีข้าวจากประเทศในเอเชีย ประกอบด้วยข้าวจากกัมพูชา และเมียนมาร์ที่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าส่งเข้าไปตีตลาด ทำให้บริษัทข้าวในอิตาลีส่วนหนึ่งต้องปิดตัวลงในปีี้เพราะไม่สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้ ขณะที่ชาวอิตาลีหลายคนต้องตกงาน

ล่าสุดนายมาริโอ มาร์ตินา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอิตาลี เปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการยุโรปเพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกรอิตาลี ขณะนี้รัฐบาลอิตาลียังได้เป็นแกนนำในการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสเปนและกรีซ ด้วยจุดประสงค์ในการหาแนวร่วมและเรียกร้องให้มีมาตรการบังคับใช้ต่อสถานการณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยทางกระทรวงเกษตรอิตาลีได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในด้านลบที่ชัดเจนของภาคเกษตรกรรม ทั้งในด้านกำไรสำหรับบริษัทและการระงับในการเติบโตของข้าวในประเทศอิตาลีและประเทศในยุโรปโดยรวมในระดับชุมชน โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการ หาทงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์ในการต่อต้านสินค้าข้าวจากกัมพูชา และเมียนมาร์ ครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าเป็น การทำการค้าขายอย่างเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวอิตาลี โดยไม่มีการเสียแม้แต่ภาษีนำเข้า ซึ่งสินค้าข้าวจากประเทศในแถบเอเชียที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้แน่ชัด อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสุขภาพของผู้บริโภค ในการยกเว้นภาษีนำเข้าให้แก่สินค้าจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์นั้น ทำให้มีการเติบโตของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารของประเทศในยุโรป (RASFF) ได้ตรวจพบการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้รับอนุญาตและผลิตภัณฑ์ซึ่งขาดการรับรองด้านสุขอนามัยในสินค้าประเภทข้าวจากเอเชียในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

การประท้วงในครั้งนี้นี้ยังส่งผลให้มีการบังคับติดฉลากที่มาของสินค้าข้าวที่วางขาย และออกมาตรการเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การรวบรวมหน่วยงานและองค์กรที่ควบคุมดูแลสินค้าข้าวในอิตาลี ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงพัฒนานโยบายและเป้าหมายของกรมการข้าวอิตาลีให้มากขึ้นอีกด้วย

สคร. ณ กรุงโรม ยังระบุถึงข้าวไทยที่มีจำหน่ายในอิตาลีในขณะนี้ว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ เกรตพรีเมีย ซึ่งเป็นคนละตลาดกับข้าวดังกล่าว แต่เป็นที่ห่วงเกรงว่าจะทำให้ข้าวไทยซึ่งมาจากเอเชียด้วยกันถูกมองในภาพลบไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากศึกษาในรายละเอียด จะพบว่าข้าวไทยและข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์ ต่างกันมากในเรื่องคุณภาพ และความเข้มงวดในเรื่องการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง น่าจะส่งผลให้มีการระงับยับยั้งข้าวจากประเทศเหล่านี้เข้าสู่ตลาดอิตาลีได้โดยง่ายมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับข้าวไทยในภาพรวม ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรระบุว่าในปี 2556 ไทยมีการส่งออกข้าวไปตลาดสหภาพยุโรป (15 สมาชิกเดิม) มูลค่า 6.50 พันล้านบาท ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีการส่งออกแล้วมูลค่า 3.47 พันล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11%

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

oo

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-8 ส.ค. 2557 มีจำนวน 52,461 ตัน มูลค่า 22.242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 40.1% มูลค่าลดลง 40.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 87,663 ตัน มูลค่า 37.621 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค. 2557 มีจำนวน 3.669 ล้านตัน มูลค่า 1.582 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 11.5% และมูลค่าลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.147 ล้านตัน มูลค่า 1.779 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนาม คาดว่าในปีนี้จะสามารถส่งออกข้าวได้เกินจากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 6.2 ล้านตัน โดยอาจจะส่งออกได้ประมาณ 6.3 ล้านตัน จากที่คาดว่าในไตรมาสที่ 3 นี้จะส่งออกได้ประมาณ 1.9 ล้านตัน และในไตรมาสที่ 4 อีก 1.4 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ในเดือน พ.ค. สมาคมอาหารได้ปรับลดเป้าส่งออกเหลือเพียง 6.2 ล้านตัน จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 6.5-7 ล้านตัน เนื่องจากในปีนี้อุปสงค์ส่งออกข้าวรุนแรงเพราะมีการแข่งขันจากอินเดีย และไทย ประกอบกับราคาข้าวของเวียดนามในขณะนี้อยู่ในระดับสูงกว่าทุกประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้อุปสงค์ข้าวทั้งจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพิ่มขึ้น จึงช่วยให้เป้าหมายส่งออกของเวียดนามมีความเป็นไปได้มากขึ้น

แหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าทางการจีนได้ห้ามอย่างเป็นทางการในการนำเข้าข้าวข้ามพรมแดนจากประเทศเวียดนามเพื่อที่จะควบคุมการชำระภาษีนำเข้าของผู้นำเข้าข้าวของจีน โดยรัฐบาลจีนกำลังวางแผนที่จะออกกฎหมายสำหรับการนำเข้าข้าวจากเวียดนามและจะมีการกำหนดอัตราภาษีคงที่เพื่อให้ควบคุมง่ายขึ้น

นักวิเคราะห์ระบุหลังมีรายงานว่าทางการจีนจะห้ามการนำเข้าข้าวผ่านทางแนวชายแดนที่ไม่ถูกกฎหมายจากเวียดนามตั้งแต่เดือน ส.ค. นี้เป็นต้นไป ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวเวียดนามมากนัก โดยทางการจีนจะยอมให้มีการนำเข้าเฉพาะข้าวที่ดำเนินการส่งออกตามช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ การค้าข้าวระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยมีการส่งออกข้าวจากเวียดนามไปจีนมีปริมาณและมูลค่าไม่มากนัก และขั้นตอนต่างๆไม่ต้องใช้เอกสารมาก แต่การที่ทางการจีนห้ามนำเข้าข้าวข้ามชายแดน เนื่องจากจากนักธุรกิจจีนจำนวนมากและผู้ค้าข้าวได้มีการหลบเลี่ยงการชำระภาษีนำเข้าข้าวอย่างถูกต้อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจการค้าข้าวของเวียดนามต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากจีน ขณะที่นักธุรกิจจีนต้องการให้มีการนำเข้าข้าวโดยผ่านทางชายแดน

ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 615,844 ตัน โดยกว่า 32% ถูกส่งออกไปยังประเทศจีนผ่านทางแนวชายแดน และสมาคมอาหารฯ ประเมินว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปีมีการส่งออกไปจีนผ่านทางชายแดนประมาณ 2 ล้านตันแล้ว

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## กัมพูชา

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) ระหว่างหน่วยงาน COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีนกับบริษัท Green Trade ของทางการกัมพูชา โดยประเทศจีนจะซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากกัมพูชาในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. 2557-ส.ค. 2558 โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเกี่ยวกับชนิดข้าวและปริมาณที่จะส่งมอบในขั้นตอนนี้ต่อไป

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 26,060 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 31,411 ตัน โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าว 203,988 ตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 207,370 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในเดือน ก.ค. ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice จำนวน 8,398 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ (Fragrant rice) จำนวน 2,940 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) จำนวน 12,346 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 2,376 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวชนิดต่างๆประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice จำนวน 86,002 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ (Fragrant rice) จำนวน 26,700 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) จำนวน 77,806 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 13,480 ตัน

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ประเทศโปแลนด์จำนวน 39,783 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 38,044 ตัน เนเธอร์แลนด์ 19,190 ตัน เบลเยียม 10,306 ตัน สาธารณรัฐเชค 9,828 ตัน รวมทั้งมาเลเซีย 18,208 ตัน และจีน 9,540 ตันด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## พม่า

มีรายงานว่า ผลผลิตข้าวพม่าในปี 2555/56 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2% หรือปริมาณ 11.96 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมในเขตอิรวดีและหงสาวดี ส่วนราคาข้าวปี 2555/56 นั้นก็ดีขึ้น แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ แต่ผลผลิตข้าวของพม่าในปี 2556/57 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% หรือปริมาณ 12.16 ล้านตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกและการสร้างเขื่อน 8 เขื่อน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปี 2557 รวมถึงมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำในเขต อิรวดี ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

ด้านการส่งออกข้าวพม่า ในปี 2557 พม่าตั้งเป้าหมายปริมาณส่งออก 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีปริมาณ 1.16 ล้านตัน และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1.31 ล้านตันในปี 2558 เพราะนอกจากพม่าจะส่งออกได้เพิ่มจากการทำการค้าข้าวกับตลาดโลกตามปกติหลังสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตได้เพิ่มขึ้นแล้ว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง Myanmar Agricultural Private Cooperation ยังได้ประมุขสิทธิในการส่งออกข้าวให้กับญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้พม่าส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตัน ซึ่งแม้ตัวเลขจะยังไม่มาก แต่ก็ไม่น้อยหากเปรียบเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนที่ยังไม่มีการส่งออก แต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของข้าวพม่า

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่าในการประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% (25% BROKENS, LONG GRAIN WHITE RICE, and WELL MILLED) จำนวน 500,000 ตัน ในวันที่ 25 ส.ค. นี้ มีบริษัทค้าข้าวนานาชาติได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมการประมูลแล้ว 6 ราย ประกอบด้วยบริษัท Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd., Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood 2), Vietnam Northern Food Corp. (Vinafood 1), LG International, ADM Rice Inc., และ Olam International

ขณะที่ทางการรายงานว่า ภาวะราคาข้าวในประเทศในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 491 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% ส่วนราคาขายส่งข้าว (wholesale price) เฉลี่ยอยู่ที่ 943 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายปลีก (retail price) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,001 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลจึงหวังว่าการนำเข้าข้าวจะช่วยทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลง นอกจากนี้ NFA ยังได้เพิ่มการระบายข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากวันละ 6,000 ตัน เป็น 10,000 ตัน โดยผ่านช่องทางค้าปลีกที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจำหน่ายข้าวสารเกรดธรรมดา (regular milled rice) ในราคา 615 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวสารคุณภาพดี (well-milled rice) ในราคา 729 เหรียญสหรัฐต่อตัน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agricultural Organization; FAO) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 (ก.ค.-มิ.ย.) ฟิลิปปินส์จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน เนื่องจากรัฐบาลต้องการนำเข้าข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการที่ฟิลิปปินส์ได้ทำข้อตกลงกับองค์การการค้าโลกในการขยายปริมาณนำเข้าข้าว (the Minimum Access Volume; MAV) เพิ่มขึ้นเป็น 805,200 ตันต่อปี จากเดิมปีละ 350,000 ตัน และปรับลดภาษีนำเข้าข้าวลงจาก 40% เหลือ 35%

ในส่วนของผลผลิตข้าวเปลือกนั้น คาดว่าในปี 2014 จะมีประมาณ 19 ล้านตัน หรือประมาณ 11.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน แม้ว่าจะประสบกับภาวะน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่น Glenda ก็ตาม ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) นั้น คาดว่าในปี 2014/15 ฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 19.37 ล้านตัน หรือประมาณ 12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า

หนังสือพิมพ์ Business World รายงานว่า หลังจากที่มีรายงานว่าข้าวที่นำเข้าและใช้ในเชิงพาณิชย์อาจมีสารหนูเจือปนในปริมาณสูง นาย Arther O. Juan ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ได้ออกมาชี้แจงว่าข้าวของ NFA ที่จำหน่ายในท้องตลาดได้ผ่านการทดสอบของศูนย์พัฒนาอาหาร (Food Development Center) แล้ว และมีความปลอดภัยในการบริโภค

นาย Juan ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามขององค์การอาหารแห่งชาติดำเนินการเก็บตัวอย่างข้าวที่อยู่ในท้องตลาด ทั้งข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติและข้าวของเอกชนรายอื่นๆที่จำหน่ายในตลาด และหลังจากได้นำตัวอย่างข้าวไปผ่านการทดสอบเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางศูนย์พัฒนาอาหารได้ประกาศว่าตัวอย่างข้าวทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมานั้น เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์

นาย Rex C. Estoperez โฆษกของ NFA ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเก็บตัวอย่างข้าวดังกล่าวเป็นการเก็บรวบรวมมาจากตลาดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัด Cabanatuan, Bulacan, Taguig, Bacolod, Capiz, Cebu, Bohol, Dumaguete, General Santos, Davao del Norte, Davao del Sur และ Misamis Oriental

นอกจากนี้ นาย Juan ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีของข้าวนำเข้า จะมีขั้นตอนตรวจสอบการขนส่งสินค้า ทั้งก่อนการจัดส่งมายังฟิลิปปินส์และเมื่อสินค้าถูกส่งมาถึงฟิลิปปินส์แล้ว เพื่อรับรองว่าสินค้าข้าวนำเข้าได้ผ่านมาตรฐานด้านเทคนิคและด้านความปลอดภัย และยังไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ของ NFA ในระดับท้องถิ่น ก็ยังมีการทดสอบข้าวในลักษณะสุ่มตรวจเดือนละครั้งด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ หนังสือพิมพ์ [Business World](http://Business World)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ส.ค. 2557 มี 24.56 ล้านตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.236 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.41 ล้านตันในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic reserve norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน

ในส่วนของสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้นมีจำนวน 63.64 ล้านตัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 38.12 ล้านตัน ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 8 ส.ค. มีพื้นที่ประมาณ 167 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้การเพาะปลูกข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะมีฝนตกล่าช้ากว่าปกติหลังจากที่เข้าสู่ฤดูมรสุมในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีฝนตกลงในหลายพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งช่วยให้ระดับน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นและช่วยให้การเพาะปลูกพืชดำเนินต่อไปได้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 34,724 ตัน ซึ่งมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมาโดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดสั้น (short grain buckwheat rice (Japonica)) จำนวน 10,000 ตัน จากประเทศจีน ในราคา 928 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดสั้น (short grain rice (Japonica)) จำนวน 13,985 ตัน จากประเทศจีน ในราคา 1,007 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดสั้น (short grain rice (Japonica)) จำนวน 10,739 ตัน จากประเทศจีน ในราคา 997 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 พ.ย.-31 ธ.ค. ศกนี้ ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้ตกลงซื้อข้าวจากออสเตรเลีย จำนวน 9,434 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15-31 ธ.ค. ศกนี้

นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 47,378 ตัน ซึ่งมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางหรือเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice) จำนวน 23,837 ตัน และข้าวสารเมล็ดกลางหรือเมล็ดสั้น (non-glutinous milled rice) จำนวน 23,541 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (Argentina Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 296,950 ตัน เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ค. มีการส่งออกประมาณ 84,899 ตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นถึง 82% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักของอาร์เจนตินาคือประเทศอิรักซึ่งในเดือน พ.ค. มีการส่งไปอิรักถึง 50,500 ตัน รองลงมาคือประเทศเคนซิ่งที่มีการส่งออกไปจำนวน 21,136 ตัน ตามด้วยบราซิลจำนวน 7,426 ตัน ทั้งนี้ในปี 2013 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวจำนวน 535,722 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## FAO

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ราคาอาหารทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 4 แล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 เนื่องจากราคาข้าวโพด, ข้าวสาลี และพืชไขมันบางประเภทที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาอาหารโลกลดลงแตะระดับต่ำสุดในปี

ดัชนีราคาอาหารโลกของ FAO ในเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 203.9 จุด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 4.4% และต่ำกว่าเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ 1.7%

ราคาข้าว และธัญพืช ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดในดัชนีราคาอาหารโลก ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 5.5% อ้างอิงจากปริมาณการผลิตข้าวโพด และข้าวสาลี ขณะที่ราคาข้าวที่ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย หลังจากที่ประเทศไทยระงับการจำหน่ายข้าวจากคลังรัฐบาลนั้น ไม่สามารถชดเชยอัตราการปรับลดลงในครั้งนี้ได้ ตอนนี้ราคาข้าว และธัญพืชถูกกว่าปีที่แล้วเกือบ 17%

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันพืชก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งลดลงจากเดือนมิถุนายนโดยเฉลี่ย 4.1% หลังมีการผลิตพืชไขมันจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยปาล์ม และถั่วเหลือง

ราคาผลิตภัณฑ์นมปรับลดลงด้วยเช่นกัน โดยลดลงจากเดือนมิถุนายน 4.4% เนื่องจากอุปสงค์มรสหภาพยุโรป (อียู) ปรับตัวลดลงขณะที่มีการผลิตจำนวนมาก

ทว่า ราคาเนื้อสัตว์กลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8% และราคาน้ำตาลขยับขึ้น 0.4% โดยที่ราคาเนื้อสัตว์ได้รับแรงหนุนจากความต้องการเนื้อวัวจำนวนมากจากจีน และประเทศผู้นำเข้าเนื้อรายใหญ่อื่นๆในเอเชีย

รายงานคาดการณ์อาหารโลกของ FAO ซึ่งอ้างอิงรายการสินค้า 55 ประเภท และราคาสินค้า 73 ชนิดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อาหารที่สำคัญ 5 กลุ่ม มีกำหนดเปิดเผยในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

